

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง ครั้งที่ ๒

การประชุมสุดยอดว่าด้วยความร่วมมือระหว่างประเทศหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Belt and Road Forum for International Cooperation : BRF) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๕-๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ณ กรุงปักกิ่ง มีประมุขและผู้นำสูงสุดจาก ๓๗ ประเทศ ได้แก่ ทวีปเอเชีย ๑๘ ประเทศ (อินโดนีเซีย เมียนมา บรูไน ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไทย เวียดนาม มาเลเซีย กัมพูชา ลาว มองโกเลีย ทาจิกิสถาน คีร์กีซสถาน อุซเบกิสถาน คาซัคสถาน ปากีสถาน เนปาล สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์) ทวีปยุโรป ๑๒ ประเทศ (รัสเซีย เบลารุส ออสเตรีย ไชปรัส ฮังการี กรีซ โปรตุเกส สวิสเซอร์แลนด์ เซอร์เบีย สาธารณรัฐเช็ก อิตาลี อาเซอร์ไบจาน) ทวีปแอฟริกา ๕ ประเทศ (เคนย่า อียิปต์ คิวบิโต เอธิโอเปีย โมซัมบิก) ทวีปโอเชียเนีย ๑ ประเทศ (ปาปัวนิวกินี) และ ทวีปอเมริกาใต้ ๑ ประเทศ (ชิลี) รวมถึงเลขาธิการใหญ่สหประชาชาติ (UN) ผู้อำนวยการกองทุนการเงินระหว่างประเทศ (IMF) และผู้แทนต่างชาติดีกว่า ๕,๐๐๐ คน เข้าร่วมประชุม

การประชุมครั้งนี้ มีการประชุม ๑๒ ฟอรัม การประชุมสมัชชาใหญ่ของนักธุรกิจ พิธีเปิดการประชุมระดับสูง และการประชุมสุดยอดผู้นำโต๊ะกลม โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน กล่าวสุนทรพจน์ในพิธีเปิดการประชุม หัวข้อการทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใสของหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (Working Together to Deliver a Brighter Future For Belt and Road Cooperation) เมื่อวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ โดยมีประเด็นสำคัญที่เกี่ยวข้องทางด้านเศรษฐกิจการค้า ดังนี้

ข้อริเริ่มหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง (BRI) มีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมโยงและกระชับความร่วมมือที่เป็นรูปธรรม เพื่อให้บรรลุประโยชน์และได้รับชัยชนะร่วมกัน ขณะนี้มีกว่า ๑๕๐ ประเทศและองค์การระหว่างประเทศได้ลงนามในข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทางกับจีนและเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์การพัฒนาของประเทศต่างๆ ฉะนั้น การร่วมกันพัฒนาหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง จึงเป็นการเปิดโอกาสใหม่ให้กับการเติบโตทางเศรษฐกิจโลก สร้างเวทีใหม่เพื่อการลงทุนและการค้าระหว่างประเทศ การบริหารจัดการทั่วโลกให้มีความสมบูรณ์แบบ เพิ่มความผาสุกของประชาชน เป็นโอกาสความร่วมมือและความเจริญรุ่งเรือง ดำเนินการตามกระแสโลกาภิวัตน์ทางเศรษฐกิจ การปฏิรูประบบบริหารจัดการทั่วโลก และข้อเรียกร้องของประชาชนที่ต้องการดำรงชีวิตที่ดีขึ้น มุ่งสู่การพัฒนาแห่งคุณภาพสูง ยึดมั่นหลักการแห่งการร่วมหารือและสร้างสรรค์ ดำเนินความร่วมมือทุกรูปแบบ ยินดีการเปิดสู่ภายนอก รักษาสิ่งแวดล้อม สร้างความสุจริตโปร่งใส ไม่ปิดกั้น/ดำเนินการภายใต้มาตรฐานเดียวกัน **ต้องพยายามบรรลุเป้าหมายที่มีมาตรฐานสูง เป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและยั่งยืน** นำกฎเกณฑ์และมาตรฐานทั่วไปที่ทุกฝ่ายสนับสนุนมาใช้ ส่งเสริมวิสาหกิจให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์มาตรฐานสากลที่เป็นที่ยอมรับทั่วไปในการบริหารจัดการ การเปิดรับและการประมูลแข่งขันกัน เป็นต้น รวมทั้งเคารพกฎหมายและข้อบังคับของประเทศต่างๆ ยึดมั่นการพัฒนาที่ถือประชาชนเป็นศูนย์กลาง มุ่งขจัดความยากจน เพิ่มตำแหน่งงาน ยกกระดับชีวิตความเป็นอยู่ ส่งมอบผลประโยชน์ที่แท้จริงแก่ประชาชนของประเทศที่เข้าร่วมหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง

จุดสำคัญของการร่วมสร้างหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง คือ การสร้างความสัมพันธ์แบบหุ้นส่วนที่มีการเชื่อมโยงถึงกันทั่วโลก บรรลุการพัฒนาและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกัน โดยมี**โครงสร้างพื้นฐานเป็นรากฐานแห่งการเชื่อมโยงกัน** การสร้างระเบียงเศรษฐกิจ การขนส่งทั้งช่องทางบกและทางทะเล ทางด่วนสารสนเทศ (Information Expressway) ทางรถไฟ ท่าเรือ เครือข่ายท่อน้ำมันกับก๊าซ สนับสนุนทางการเงิน ส่งเสริมความร่วมมือด้านการตลาดแบบภาคีหลายฝ่าย เพื่อบรรลุเป้าหมายที่ให้ทุกฝ่ายได้รับประโยชน์ร่วมกันผ่านรูปแบบที่

ให้ทุกฝ่ายมีส่วนร่วม ฉะนั้น การไหลเวียนของสินค้า กองทุน เทคโนโลยี และบุคคล จึงเป็นแรงขับเคลื่อนและโอกาสการพัฒนาเศรษฐกิจ

จีนจะส่งเสริมเสรีภาพและความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การพัฒนาเศรษฐกิจเป็นไปตามแนวทางที่เปิดกว้าง เกื้อกูลกัน เป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่าย อย่างสมดุลและมีชัยชนะร่วมกัน โดยจะทำข้อตกลงการค้าเสรีที่มีมาตรฐานสูงกับต่างประเทศมากขึ้น เสริมสร้างความร่วมมือด้านด้านศุลกากร การจัดเก็บภาษี และการตรวจสอบ สร้างกลไกความร่วมมือการจัดเก็บภาษี เรงขยายความร่วมมือในการรับรองคุณสมบัติของผู้ประกอบการระหว่างประเทศ และจีนได้ร่างกฎระเบียบเกี่ยวกับความร่วมมือในการระดมเงินทุนหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง การจัดงานมหกรรมนำเข้านานาชาติครั้งที่ ๒ สร้างช่องทางให้ทุกฝ่ายสะดวกในการเข้าสู่ตลาดจีนมากขึ้น

นวัตกรรมเป็นพลังการผลิต สอดคล้องกับการพัฒนาภายใต้ the Fourth Industrial Revolution ใช้โอกาสการพัฒนาจากความเป็นดิจิทัล ระบบอินเทอร์เน็ต การพัฒนาเครือข่ายและความเป็นอัจฉริยะ (networked and smart development) แสวงหาเทคโนโลยีใหม่ ธุรกิจใหม่ และรูปแบบการพัฒนาใหม่ สร้างเส้นทางสายไหมดิจิทัล และเส้นทางสายไหมแห่งการสร้างสรรค์นวัตกรรม **จีนจะปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการร่วมสร้างนวัตกรรมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีหนึ่งแถบหนึ่งเส้นทาง** กระชับความร่วมมือเพื่อการพัฒนานานาชาติ สร้างโอกาสการพัฒนาแก่ประเทศกำลังพัฒนาให้พ้นจากความยากจนและบรรลุการพัฒนาที่ยั่งยืน การพัฒนาโดยคำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Development) โดยกำหนดหลักการลงทุนที่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อม (Green Investment Principles) ยกระดับความร่วมมือในการพัฒนากับสหประชาชาติเพื่อจำกัดช่องว่างในการพัฒนา รวมทั้งสร้างการเรียนรู้ร่วมกัน ด้านการศึกษา วิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม การกีฬา การท่องเที่ยว สาธารณสุข โบราณคดี เป็นต้น

ในโอกาสครบรอบ ๗๐ ปี ของการก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน จีนจะยังคงก้าวไปบนหนทางสังคมนิยมที่มีเอกลักษณ์ของจีน ยินยัดการปฏิรูปทุกด้าน การพัฒนาด้วยคุณภาพสูง การเปิดเสรีมากขึ้น การพัฒนาที่สันติ สร้างประชาคมที่มีอนาคตร่วมกัน ในขั้นต่อไป จีนจะใช้มาตรการปฏิรูปและเปิดเสรีสำคัญๆ ทั้งในเชิงระบบและเชิงโครงสร้าง เพื่อยกระดับการเปิดเสรีให้สูงขึ้น ๕ ประการ ดังนี้

๑. อนุมัติทุนต่างชาติเข้าตลาดได้กว้างขวางมากขึ้น สร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขันปฏิบัติเท่าเทียมกับทุกคนก่อนการลงทุน (Pre-establishment) พร้อมกับลดรายการข้อห้ามสำหรับการเข้าตลาดให้น้อยลง โดยจะเปิดเสรีภาคบริการ ภาคการผลิต และภาคเกษตรสมัยใหม่ อนุมัติให้ทุนต่างชาติเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่หรือเป็นผู้ประกอบการทุนเอกเทศมากขึ้น เปิดเขตทดลองการค้าเสรีอีกหลายเขต เร่งหาหรือเปิดเมืองทำการค้าเสรีให้เร็วขึ้น เร่งบัญญัติกฎข้อบังคับที่เกี่ยวข้องให้เร็วขึ้น ดำเนินกฎหมายว่าด้วยการลงทุนต่างชาติอย่างเข้มงวด ปฏิรูปโครงสร้างจากด้านอุปทานภายในประเทศด้วยการสร้างความเป็นธรรมด้านการแข่งขัน การเปิดเสรี และการให้ความร่วมมือ ยกเลิกการผลิตที่ล้าสมัยและล้นตลาด ยกระดับคุณภาพและประสิทธิภาพของระบบอุปทานให้สูงขึ้น

๒. เพิ่มความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของผู้ประกอบการทั้งในและต่างประเทศ และส่งเสริมการเป็นประเทศที่มีความคิดสร้างสรรค์และพัฒนาด้วยคุณภาพสูง สร้างบรรยากาศการทำธุรกิจที่เคารพคุณค่าของความรู้ ปรับระบบกฎหมายการคุ้มครองสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา บังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด คุ้มครองสิทธิประโยชน์ที่ขอบด้วยกฎหมายของเจ้าของสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาต่างชาตินมากขึ้น ยกเลิกการบังคับถ่ายโอนเทคโนโลยี ปรับระบบการรักษาความลับทางการค้า และ

ปราบปรามการละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาอย่างเข้มงวด สร้างสภาพแวดล้อมที่ดีด้วยความคิดสร้างสรรค์ แลกเปลี่ยนความร่วมมือกับทุกประเทศตามหลักการทางการตลาดและระบบการบริหารตามกฎหมาย

๓. เพิ่มการนำเข้าสินค้าและบริการ จีนเป็นทั้งโรงงานผลิตสินค้าและตลาดบริโภคของโลก มีศักยภาพการเติบโตด้านบริโภค จีนจะลดภาษีศุลกากรมากขึ้น ขจัดอุปสรรคทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษีศุลกากร เปิดตลาดจีนให้กว้างขึ้นอย่างต่อเนื่อง และยินดีนำเข้าสินค้าที่มีคุณภาพดีจากต่างประเทศ ไม่แสวงหาการเกิณฑุลทางการค้า จะนำเข้าผลิตผลการเกษตร ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และบริการที่มีคุณภาพ ส่งเสริมการพัฒนาการค้าอย่างสมดุล

๔. ประสานนโยบายเศรษฐกิจมหภาคระหว่างประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ ร่วมกันส่งเสริมให้เศรษฐกิจโลกเติบโตอย่างแข็งแกร่ง ยั่งยืน สมดุล และเกื้อกูลกัน จีนจะปรับปรุงกลไกอัตราแลกเปลี่ยนของเงินหยวนให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ให้ตลาดมีบทบาทชี้้นำการจัดสรรทรัพยากร ให้อัตราแลกเปลี่ยนเงินหยวนมีเสถียรภาพและสมเหตุสมผล ส่งเสริมความมั่นคงเศรษฐกิจโลก กฎเกณฑ์และความน่าเชื่อถือเป็นพื้นฐานการดำเนินการที่มีประสิทธิภาพของระบบธรรมาภิบาลระหว่างประเทศ (international governance system) ซึ่งเป็นเงื่อนไขบังคับประการแรกในการพัฒนาความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกสนับสนุนและเข้าร่วมการปฏิรูปองค์การการค้าโลก ร่วมสร้างกฎเกณฑ์ทางเศรษฐกิจและการค้าโลกที่มีระดับสูงขึ้น

๕. ปฏิบัติตามนโยบายการปฏิรูปและเปิดประเทศ จีนให้ความสำคัญกับการปฏิบัติตามข้อตกลงทางเศรษฐกิจ การค้าพหุภาคี และทวิภาคีที่ลงนามกับประเทศต่างๆทั่วโลก เสริมสร้างรัฐบาลที่ดำเนินการตามระบบกฎหมาย และความสุจริต (good faith) ก่อตั้งกลไกที่บังคับให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องปฏิบัติตามข้อตกลงระหว่างประเทศ จะแก้ไขปรับปรุงกฎหมายและข้อบังคับตามความต้องการปฏิรูปและเปิดประเทศ จะให้รัฐบาลระดับต่างๆ ดำเนินการตามข้อบังคับเกี่ยวกับการอนุมัติและการตรวจการเข้าตลาด จะยกเลิกข้อบังคับการอุดหนุน และการกระทำที่เป็นอุปสรรคต่อการแข่งขันที่เป็นธรรมหรือส่งผลกระทบต่อตลาด จะปฏิบัติต่อวิสาหกิจและผู้ประกอบการอย่างเป็นธรรม ปรับปรุงสภาพแวดล้อมการประกอบธุรกิจให้เป็นไปตามกฎหมายและสะดวก

มาตรการดังกล่าวข้างต้น เพื่อขยายการเปิดสู่ภายนอกอย่างอิสระตามความต้องการแห่งการปฏิรูปและการพัฒนาของจีน เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาเศรษฐกิจอย่างมีประสิทธิภาพสูง ตอบสนองความต้องการของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์ต่อสันติภาพ เสถียรภาพ และการพัฒนาของโลก และจีนหวังว่าประเทศต่างๆ จะสร้างสภาพแวดล้อมการลงทุนที่ดีให้แก่ผู้ประกอบการจีน ได้รับการปฏิบัติอย่างเสมอภาคเท่าเทียมกัน สร้างสภาพแวดล้อมที่เป็นธรรมและเป็นมิตร ในการดำเนินการแลกเปลี่ยนและความร่วมมือระหว่างประเทศ การที่จีนเปิดสู่ภายนอกมากขึ้นจะร่วมมือกับประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้ดียิ่งขึ้น และจะทำให้ทั่วโลกมีความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองมากขึ้น

ที่มา https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_๖๖๒๘๐๕/t๑๖๕๘๔๒๔.shtml
<https://mgronline.com/china/detail/๙๖๒๐๐๐๐๐๔๐๔๘๔>

สำนักงานพาณิชย์ในต่างประเทศ ณ กรุงปักกิ่ง
 ๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒